

phung phung

Sun, Jun 26 at 1:54 PM

Thánh Giuse, mẹ u người ng tinh lạng

Chúc bình an đến bạn và gia đình nhé. Hôm nay mình xin bạn một lời kính chúc bình an cho những người cha đang gặp khó khăn.

Cha Vàng

Th 7: 25/06/2022

Quà tặng th 7 cho người cha yêu quý: Thánh Giuse, mẹ u người ng tinh lạng

***TIN MỪNG: Người năng nói năng lời, ai dè gì người nói mới là người khôn. (Cn 10:19)**

SUY NIỆM/SÁNG NG VÀ CHIA SẺ: Dựa vào Kinh Thánh, chúng ta có thể nói thánh Giuse là một người trầm tĩnh và tinh lạng, một sự tinh lạng khiêm tốn, thánh thiện luôn đem mình trong cơn nguy hiểm để nghe được tiếng nói nhiệm mầu của Thiên Chúa, và cảm nhận sâu xa thân phận nghèo nàn, bất xứng của mình, trước sự vĩ cao của Thiên Chúa trao cho ngài

Điểm này khiến thánh nhân chấp nhận mọi khổ nhọc xảy đến trong đời với một lòng thành kính, cậy trông và tín thác nơi Giavê Thiên Chúa. Sự tinh lạng như thế, thánh Giuse đã đem đến cho sự tiến do đích thực giúp ngài khi những ràng buộc của ý riêng, đem can đảm chọn Chúa là tất cả.

Số tiền do đức tể i đức nh cao khi thánh nhân số n sàng hy sinh trọn vẹn ý riêng, đức ỏ n cỏ u đức cỏ a Thiên Chúa đức ỏ c thỏ c hiỏ n.

CỎ U NGUYỎ N VÀ SỎ NG CỎ U NGUYỎ N: Lỏ y Thánh Giuse, số thinh lỏ ng đã giúp ngài có thỏ phân đức nh ý Chúa, và cho ngài số c mỏ nh đức thỏ c hiỏ n trọn vẹn n lỏ nh truyỏ n cỏ a Thiên Chúa trong tỏ ng biỏ n cỏ cuỏ c đức i.

Xin giúp chúng con giỏ a nhỏ ng bốn ba, xô bỏ cỏ a cuỏ c số ng hôm nay, biỏ t lỏ ng lòng, trỏ m lỏ ng, đức nhìn lỏ i bỏ n thân và lỏ ng nghe tiỏ ng Chúa, số ng kỏ t hỏ p mỏ t thiỏ t vỏ i Chúa trong tỏ ng khoỏ nh khỏ c cuỏ c số ng cỏ a chúng con.

Lỏ y Thánh Giuse hiỏ n vinh, nỏ u đức p lòng Chúa và ích lỏ i cho linh hỏ n chúng con, xin Cha bỏ o trỏ chúng con biỏ t yêu thích trỏ m lỏ ng, lao đức ng chuyên chăm, bác ái cỏ thỏ . Nhỏ t là hỏ ỏ ng trỏ n lòng trí và cuỏ c số ng vào đức c Giêsu Kitô bỏ ng viỏ c Chiêm Niỏ m trong Cỏ u nguyỏ n, Huynh đức và Sỏ vỏ .

Chúng con kêu cỏ u Thánh Giuse trong tuỏ n cỏ u nhỏ t này, lỏ i xin ban nhỏ ng ỏ n cỏ n thiỏ t, giúp chúng con trung thành vỏ i bỏ n phỏ n, và ngày sau đức tể i hỏ nh phúc trỏ ỏ ng sinh. Amen. (Nguỏ n: MTG Thỏ đức c)

1 Kinh Lỏ y Cha, 3 Kinh Kính Mỏ ng—Cỏ u nguyỏ n theo ý đức c Giáo Hoàng Phanxicỏ và cho các ngỏ ỏ i cha trong gia đình còn số ng cũng nhỏ đã qua đức i.

KINH KHỎ N THÁNH GIUSE BỎ O TRỎ KHỎ KHẨN: Lỏ y Thánh Giuse, xỏ a nay không ai kêu cỏ u Cha mà vô hiỏ u. Cha có thỏ n thỏ trỏ ỏ c mỏ t đức c Chúa Trỏ i đức n nỏ i ngỏ ỏ i ta có thỏ nói rỏ ng: "Trên trỏ i Thánh Giuse truyỏ n lỏ nh hỏ n là van xin". Lỏ y Cha hiỏ n xin cỏ u bỏ u cùng Chúa Giêsu cho chúng con. Khi ỏ thỏ gian này Cha đức ỏ ng là Cha nuôi và là vỏ bỏ o hỏ trung thành cỏ a Chúa Con Chí Thánh, này xin Cha bào chỏ a cho chúng con bên tòa Chúa. Chúng con trao phó nỏ i Cha vỏ khó khăn này (Nêu ra ý chỏ cỏ u xin, hoỏ c tên cỏ a các ngỏ ỏ i cha...) xin Cha giỏ i gỏ giúp chúng con, đức thêm mỏ t vinh quang mỏ i và bao nhiêu vinh quang số n có cỏ a Cha. Lỏ y Thánh Giuse nhân đức , chúng con tin đức ỏ ng, vâng chúng con tin đức ỏ ng Cha có thỏ chỏ p nhỏ n lỏ i nguyỏ n cỏ a chúng con, và giỏ i thoát chúng con khỏ i khỏ cỏ cỏ u số u mà chúng con đang gỏ p phỏ i. Hỏ n nỏ a, chúng con vỏ ng lòng trông cỏ y. Cha không bỏ qua đức i u gi giúp cho ngỏ ỏ i số u khỏ kêu cỏ u Cha. Chúng con

***sống mình đời đời chân Cha, tha thiết nài xin Cha đoái thương nhậm nguyện than van khóc lóc
cầu a chúng con. Xin Cha lấy tình thương nhậm áo choàng che phủ chúng con và chúc lành
cho chúng con.***

Amen